

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๒๓.๒/ว ๓๕๐๓



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๗

มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๐๓
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับการประสานจากจังหวัดอุบลราชธานี กรณี
ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๙๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว ให้กำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ อย่างไร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีนี้จึงเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติราชการ โดยอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
พฤติกรรมแอบอ้างการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว

๒. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดังกล่าว
ข้างต้น ให้ประสานขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากจังหวัดโดยตรง

๓. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวให้รีบแจ้งความ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบโดยเร็ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธา สายวาณิชย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๑๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๐๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากจังหวัดอุบลราชธานี กรณีได้มีหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๕๙๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรร อัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ อย่างไร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีนี้จึงเป็นการ ปลอมเอกสารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติราชการ โดยอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าวข้างต้น ให้ประสานขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากจังหวัดโดยตรง

๓. หากจังหวัดพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวให้รีบแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุขฎิ สุวัฒน์วิทยากร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๕๑-๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๕๓